



ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์
เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ

ตามที่เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วย ส่วนที่ ๓ การคิดราคาค่าน้ำประปา การชำระเงินค่าน้ำประปาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ข้อ ๓๔ ผู้ใช้น้ำประปาจะต้องชำระค่าน้ำประปา ค่าบริการ หรือค่าเสียหายตามที่พนักงานกองประปาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ได้นำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปแจ้งให้ผู้ใช้น้ำประปาทราบ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำประปานำมาชำระเงินที่กองประปา เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหนี้ ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดจะงดการส่งน้ำประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน้ำประปา และฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย นั้น

เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ขอให้ผู้ใช้น้ำประปากรณีค้างชำระ ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีมียอดค้างเก่า ให้มาติดต่อขอผ่อนชำระ (การประνομหนี้) ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะงดจ่ายน้ำประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน้ำประปาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

๒. กรณีที่มียอดค้างเก่า และมียอดค้างปัจจุบันตั้งแต่ ๒ เดือน ขึ้นไป ให้มาติดต่อขอผ่อนชำระ (การประνομหนี้) และชำระยอดค้างปัจจุบัน ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะงดจ่ายน้ำประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน้ำประปาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

๓. กรณีมียอดค้างชำระปัจจุบัน ตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป ให้มาชำระค่าน้ำประปา ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะงดจ่ายน้ำประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน้ำประปาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

๔. กรณีที่ไม่มีผู้รับหนังสือแจ้ง ให้ปิดประกาศที่บ้านของผู้ใช้น้ำประปาในที่เปิดเผย เมื่อได้ปิดประกาศแล้ว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จะงดจ่ายน้ำประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน้ำประปาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข ๐๙๓-๖๙๘๘๙๒๔ , ๐๗๗-๙๖๑๘๕๑ (ติดต่อกองคลัง) ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทอศักดิ์ หนูคง

(นายทวิศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์